
ชาวบางสะพานรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ผานคณะ

กรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนสงบางสะพาน

มิติใหมของความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคชุมชน และเอกชน ภายใตการขับเคลื่อนของ“คณะกรรมการประชารัฐ

พัฒนาชุมชนขนสงบางสะพาน” ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตางในอําเภอบางสะพาน และ พี่น องชาวบางสะพา

น จ.ประจวบคีรีขันธ พรอมภาคเอกชนทัง้จากธุรกิจทองเที่ยว ประมง ขนสง รวมดวยชวยกันพัฒนากิจกรรมและวิถี

ชุมชนใหสอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส อ.บางสะพาน ที่กําลังจะเกิดขึ้น สรางการให และรวมกัน

ผลักดันแกไขปัญหาใหเห็นผลจริง โดยเดินตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ ผาน “คณะกรรมการประชา

รัฐฯ” เพื่อสรางเศรษฐกิจสังคมที่ดีใหกับชาวบางสะพาน และลดความขัดแยงในพื้นที่ โดยนําคนสวนใหญขึ้นมาอยู

บนเวทีรวมกัน

(อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ) นายศักรินทร ทุมเสน นายอําเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ ในฐานะประธาน “คณะ

กรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนสงบางสะพาน” หรือ คปข. จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที่ 1/2560 ณ หอง

ประชุมที่วาการอําเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีคณะกรรมการฯ และที่ปรึกษา กวา 30 ทาน ซึ่งประกอบไปดวย

ผูแทนจากภาครัฐ และองคกรสวนทองถิ่น อาทิ ปลัดอําเภอฯ, ผูกํากับ สภ.บางสะพานและธงชัย, กํานัน, ผูใหญบาน

,นายก อบต., นายกเทศมนตรี รวมถึงปราชญชาวบาน และผูแทนจากภาคธุรกิจในพื้นที่ อ.บางสะพาน ทัง้จากการ

ทองเที่ยว ธุรกิจรายยอยตางๆ และผูแทนจากธุรกิจโลจิสติกสของเอสวีแอล กรุป โดยทัง้หมดไดรับการแตงตัง้อยาง

เป็นทางการจาก ดร.ทวี นริสศิริกุล ทานผูวาราชการจังหวัดประจวบฯ

สําหรับบทบาทหน าที่ของ คปข.คือ การจัดทําแผนงานบริหารจัดการกิจกรรมและแผนงานเกี่ยวกับระบบการขนสง

การจราจร รวมถึงจัดทําแผนบูรณาการ อาทิ การพัฒนาและการจัดระเบียบเสนทางการขนสง การดูแลคุณภาพชีวิต

ชุมชน รวมถึงวางแผนงานป องกันและแกไขปัญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงที่สําคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ควบคูไปกับการเกิดโครงการในอนาคต คือนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกสบางสะพาน และสถานีขนสงบางสะพาน ที่จะ

เป็นยุทธศาสตรสําคัญของพื้นที่บางสะพานในการเชื่อมตอไปยัง EEC และเมืองมะริด ประเทศเมียนมาซึ่งแผนงาน

ภายใตการขับเคลื่อนของ คปข.ทัง้หมด จะมีการนําเสนอตอหนวยงานระดับจังหวัด และระดับกระทรวงคมนาคม

อยางเป็นขัน้ตอน เพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางเป็นรูปธรรมและเรียกไดวาเป็นความคิดเห็นและการยอมรับจากทุก

ภาคสวนของอําเภอบางสะพาน

“คณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนสงบางสะพาน จะเป็นมิติใหมของความรวมมือในการพัฒนาชุมชน สังคม

และอุตสาหกรรมโลจิสติกสไปพรอมๆ กัน ซึ่งกรรมการทุกคนที่เขามารับหน าที่ มองไปที่เป าหมายเดียวกัน คือ การ
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ดําเนินงานภายใตแนวความคิดเห็นรวม เนนงานพัฒนาที่เหมาะสมกับความตองการของชุมชนสอดคลองกับทิศทาง

การพัฒนาธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอําเภอบางสะพาน ใหเดินหน า และเป็นสวนหน่ึงของการพัฒนา

เศรษฐกิจระดับประเทศ รับรองไดวาผลงานของคณะกรรมการฯ จะเห็นผลชัดเจน และสามารถเป็นตนแบบใหหลาย

ๆ พื้นที่ได” นายศักรินทร ทุมเสน นายอําเภอบางสะพาน กลาว


